

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hà – tấm gương “Giỏi việc trường - đảm việc nhà”

Cô Nguyễn Thị Thu Hà hiện là giáo viên Âm nhạc tại trường Tiểu học Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Cô là một cô giáo tài năng, sáng tạo, tâm huyết, yêu nghề, yêu trẻ, hết lòng vì sự nghiệp trồng người cho thế hệ mai sau.

Sinh năm 1984 tại Hà Nội, có sở thích, năng khiếu âm nhạc từ nhỏ, cô Thu Hà đã chọn và thi đỗ vào ngành Sư phạm Âm nhạc. Sau khi tốt nghiệp ra trường cô đã gắn bó với nghề dạy học của mình, tới nay đã gần 17 năm dạy học trò.



Cô Thu Hà và học sinh trường Tiểu học Nguyễn Tuân

Mặc dù là giáo viên dạy môn chuyên biệt nhưng cô thường xuyên quan tâm đến tình hình học sinh của từng lớp thông qua các giáo viên chủ nhiệm, hết lòng vì học sinh thân yêu. Đáp ứng nhu cầu về công việc trong thời đại chuyển đổi số cô Hà đã tham gia nhiều lớp tập huấn công nghệ thông tin... Bản thân cô không ngừng nghiên cứu tài liệu, dự giờ thăm lớp, học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp, thường xuyên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn mà ngành Giáo dục tổ chức. Với tinh thần "Tất cả vì học sinh thân yêu", cô luôn trăn trở, băn khoăn, suy nghĩ, tìm phương pháp tốt nhất để dạy các em. Để có các tiết học sinh

động, cô Thu Hà đã chủ động tìm hiểu thêm nhiều sách báo, thông tin qua mạng Internet và đưa ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng phương pháp giảng dạy mới theo các chương trình phát triển tài năng Âm nhạc, tạo được hứng thú cho các em học sinh. Từ đó, các em cũng yêu thích môn học hơn và mạnh dạn tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong và ngoài nhà trường.



Cô Thu Hà và học sinh lớp 3 trong tiết thi Giáo viên dạy giỏi cấp Quận

Cô Thu Hà cũng có nhiều sáng kiến trong việc đổi mới phương pháp dạy và học Âm nhạc như: “Thu hút sự yêu thích và hứng thú của học sinh qua việc đổi mới phương pháp giảng dạy môn Âm nhạc lớp 1”; “Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học các tiết tập đọc nhạc lớp 3”,... Hầu hết trong các sáng kiến của cô đều đưa Âm nhạc trở thành một môn học bồi dưỡng trí tuệ, tình cảm và đời sống tinh thần phong phú cho lứa tuổi thiếu nhi. Với tinh thần ham học hỏi và lòng yêu nghề, say mê sáng tạo, cô đã thu được những kết quả đáng trân trọng:

- + Đạt danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi cấp Quận” các năm học 2013 – 2014; 2018 – 2019, 2019 – 2020, 2022 – 2023, 2023 – 2024;
- + Đạt giải Nhất cuộc thi “Giáo viên dạy giỏi cấp Quận” năm học 2013 – 2014;
- + Đạt giải Nhất cuộc thi “Giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố” năm học 2013 – 2014;

- + Đạt giải Ba bài giảng E-Learning cấp Quận năm học 2017 – 2018;
- + Đạt giải Nhất cuộc thi “Giáo viên dạy giỏi cấp Quận” năm học 2018 – 2019;
- + Đạt giải Ba cuộc thi “Giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố” năm học 2018 – 2019;
- + Đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” cấp cơ sở năm học 2019 – 2020.



Cô Thu Hà trong lễ tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi thành phố cấp Tiểu học năm học 2018 – 2019



Cô Thu Hà trong lễ vinh danh tập thể, cá nhân đạt thành tích cao năm học 2018 – 2019

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, với cương vị là tổ trưởng tổ Chuyên biệt, cô luôn gương mẫu, chủ động, hăng say, nhiệt tình dẫn dắt các hoạt động chung của tổ. Các công việc trong tổ đều được cô tổ chức có hiệu quả, có kế hoạch cụ thể cho từng nhiệm vụ được giao, được đồng nghiệp tin nhiệm, tin yêu. Bên cạnh đó cô luôn có những ý kiến tham mưu đề xuất với Ban Giám hiệu nhà trường trong các hoạt động phong trào.

Đứng trong hàng ngũ của Đảng, là một đảng viên ưu tú, cô luôn gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, luôn tự rèn luyện tu dưỡng đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh, giản dị. Cô tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và mọi thành viên trong tổ cùng chấp hành đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Cô Thu Hà còn năng nổ trong các hoạt động Đoàn, Đội, các phong trào do nhà trường tổ chức. Những chương trình văn nghệ do cô Hà đảm trách 17 năm qua không đếm xuể. Cô từng dẫn dắt, tập luyện cho học sinh và đạt giải Nhất cuộc thi Giai điệu tuổi hồng cấp Quận và và giải Nhì cấp Thành phố năm học 2018 – 2019, 2022 – 2023.



Trong cuộc thi “Sáng tác ca khúc dành cho thiếu nhi” năm học 2021 – 2022, cô được Hội đồng Đội Trung ương trao giải Khuyến khích.



Cô Hà tham gia biểu diễn văn nghệ cùng học sinh

Năm học 2023 – 2024 đã qua đi 1 học kì, với sự cố gắng, nỗ lực, nhiệt tình, không quản khó khăn trong công việc, cô đã tập luyện, dẫn dắt các học sinh tham gia cuộc thi “Tìm kiếm tài năng Thanh Xuân lần thứ III – năm học 2023” và đạt được một số thành tích.



Học sinh Lê Ngọc Cẩm Anh – 5A6 đạt giải Triển vọng



Học sinh Đào Phương Linh – 1A3 đạt giải Á quân 2



Nhóm nhảy lớp 3A3, 3A5 đạt giải Triển vọng; Nhóm múa dân gian lớp 1A2 đạt giải "Tiết mục được yêu thích nhất"

Cô giáo Thu Hà còn được biết đến với vai trò là phó Chủ tịch Công đoàn xuất sắc của trường Tiểu học Nguyễn Tuân. Những năm qua, cùng với tập thể Ban chấp hành Công đoàn cô đã tích cực tham mưu, đề xuất với cấp Ủy, phối hợp và xin ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng để làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho đoàn viên Công đoàn bằng những việc làm thiết thực như: Luôn tạo điều kiện; môi trường làm việc được cải thiện; được tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; tổ chức các chuyến tham quan dã ngoại đầy ý nghĩa; tổ chức kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3; thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên vào các dịp lễ tết; tặng quà cho con em đoàn viên nhân các dịp Tết thiếu nhi 1/6 và Tết Trung thu,...tạo sự gắn kết tình cảm giữa các thành viên trong nhà trường. Cùng với đó, cô vận động cán bộ, giáo viên tích cực tham gia các phong trào thi đua do Công đoàn các cấp phát động như: phong trào thi đua "Hai tốt", phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", "Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo", phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực",...



Hội cha mẹ học sinh kết hợp với công đoàn trường tổ chức tham quan dã ngoại



Cô Thu Hà dẫn chương trình và biểu diễn giao lưu văn nghệ trong chuyến đi dã ngoại cùng cha mẹ học sinh

Không chỉ làm tốt vai trò một cô giáo hết lòng vì học sinh, một cán bộ công đoàn xuất sắc, một đảng viên ưu tú được đồng nghiệp, học sinh và phụ huynh kính mến, trong gia đình, cô giáo Thu Hà cũng là một người vợ, người mẹ hết lòng chăm sóc gia đình bằng tình thương vô bờ của mình. Cô luôn dạy dỗ các con biết lễ phép, hiếu thảo, kính trọng người lớn và nhường nhịn trẻ em, yêu thương, giúp đỡ bạn bè. Các con cô đều là những học sinh ngoan, học giỏi và tích cực tham gia vào các hoạt động của trường, lớp. Gia đình cô nhiều năm liền là gia đình văn hóa tiêu biểu của phường. Năm học 2019 – 2020, cô được Liên đoàn lao động Quận Thanh Xuân biểu dương là “Gia đình công đoàn viên tiêu biểu”.

Có thể nói, trong cuộc sống cũng như công việc cô luôn phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Với tác phong làm việc nghiêm túc, không né tránh trách nhiệm, sẵn sàng đương đầu giải quyết khó khăn, cô đã để lại sự cảm phục và yêu mến trong lòng toàn thể giáo viên, nhân viên trường Tiểu học Nguyễn Tuân.

Cô Thu Hà thật xứng đáng với danh hiệu “Giỏi việc trường – đảm việc nhà”. Đó là những thành quả thật đáng trân trọng, có được nhờ sự phấn đấu không ngừng của cô. Tinh thần ham học hỏi, không ngừng sáng tạo và nhiệt huyết trong công việc của cô đã trở thành tấm gương sáng, xứng đáng để cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của trường noi theo.